

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI YÊN



BÀI VIẾT
VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT”
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NĂM 2023

HÀ NỘI – 2023

Tên người viết: Nguyễn Hoàng Long

Bộ phận: Giáo viên

Trường: Tiểu học Đại Yên

Địa chỉ: 167 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0383289918

BÀI VIẾT

VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, “NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT” TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023

**Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh – Người truyền cảm hứng học môn
Tiếng Anh của trường Tiểu học Đại Yên**

Tôi quên thế nào được những ngày cuối hạ ấy, khi mà tiếng ve kêu râm ran lẫn khuất trong những chùm phượng vĩ đỏ rực, đất trời như muốn khoe sắc hết mình cái nhựa sống tràn trề của những ngày cuối hạ đầu thu. Bầu trời trong veo, cao rộng làm say lòng người là khoảng thời gian các con học sinh trở lại trường sau kì nghỉ hè sôi động. Cũng vào đầu thu năm ấy- năm 2020, tôi về trường công tác, chị - người đồng nghiệp đầu tiên tôi gặp và ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng của chị, với sự thân thiện dễ gần chị đã giúp tôi cảm thấy mình không xa lạ. Hơn nữa trong buổi họp Hội đồng sư phạm thì tôi lại được vinh dự là thành viên trong tổ của chị. Chị là cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh – Tổ trưởng tổ Năng Khiếu, giáo viên môn Tiếng Anh.



Cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh – Giáo viên ngoại ngữ

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ ấy lòng tôi lại băng khuâng khi nghĩ về nghề giáo viên. Nghề mà người ta vẫn cho là trong sạch nhất, nghề đã gieo lên những mầm xanh cho đất nước, nghề mà cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh đã gắn bó suốt 24 năm nay.

Mọi người thường hay ví người thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Tôi lại nghĩ khác, trên bến sông đời, lũ khách có thể chẳng mấy ai nhớ đến người lái đò nhưng trên bến sông tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ những tri thức do người thầy giáo mang lại cho học sinh sẽ trở thành hành trang để các em mang theo suốt cả cuộc đời mình. Các em sẽ không quên hình ảnh người thầy, bởi người thầy giáo không chỉ đơn thuần là người truyền đạt tri thức, trí tuệ mà còn đem đến cho học sinh những niềm vui, tình thương yêu và kỹ năng sống. Thử hỏi có nghề nghiệp nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề dạy học không?

Và ở đây, tôi muốn nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh trường Tiểu học Đại Yên với 45 năm tuổi đời, 24 năm tuổi nghề, cô luôn phấn đấu hết mình, đem tất cả niềm say mê nhiệt huyết đến với các trò nhỏ. Cô yêu thương học trò như con, vừa nghiêm khắc với những sai lầm của các con nhưng lại vừa bao dung phân tích cho con phải- trái, đúng- sai, bởi cô hiểu lứa tuổi này các con còn non dại, còn dễ mắc sai lầm, cần có người chỉ bảo đúng hướng. Hơn nữa cô nhận thức rất rõ từ khi bước chân vào nghề “Người làm công tác giáo dục tâm huyết phải vừa dạy lại vừa dỗ, phải đối xử với các con bằng tình yêu thương”. Bằng sự tâm huyết với nghề đã giúp cô đem đến niềm say mê học ngoại ngữ cho các con học sinh. Với mỗi tiết dạy cô đầu tư chuyên môn cùng với phương pháp sư phạm dễ hiểu khiến cho tiết học trở nên sôi nổi, các con chủ động lĩnh hội kiến thức và kỹ năng từ bài giảng của cô. Qua

giọng nói nhẹ nhàng, cách phát âm chuẩn chuyên môn, là ánh mắt động viên khích lệ khiến các con vô cùng kính trọng và quý mến cô.



Cô giáo Mai Anh say sưa trong từng tiết dạy

Đối với từng thế hệ học sinh, cô luôn có cách quan tâm, thương yêu rất khác, đôi khi là những lời quan tâm, những lời khen, động viên nhưng cũng thể hiện được tấm lòng thật đáng quý. Cô luôn gần gũi, quan tâm tới hoàn cảnh sống từng em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh thiếu may mắn hay các em được phụ huynh quá cưng chiều, các em học yếu, các em thường nghịch phá chọc ghẹo bạn bè. Các trường hợp này thường nảy sinh nhiều vấn đề trong năm học, bởi ở tuổi tiểu học, trẻ rất nhạy cảm, hành động theo bản năng, dễ bị quan trước những điều không tốt đẹp từ gia đình hay từ bạn bè trường lớp. Từ những thông tin này, Cô luôn giúp đỡ và tạo cơ hội để các em được có tâm thế thoải mái nhất khi đến trường học tập, cố gắng yên tâm học tập và biết vượt khó vươn lên. Cô cũng trò chuyện tiếp xúc các em nhiều hơn, tạo cho các em sự thân thiết, tin tưởng để có thể dễ dàng bộc lộ tâm tư tình cảm, điều mong muốn của chính mình khi cần thiết. Qua đó, cô hiểu

các em hơn và kịp thời ngăn chặn những suy nghĩ nông cạn, sai lầm, các hành vi không hay... hướng các em vào điều tốt đẹp, lạc quan hơn. Điều đó vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện được tình người trong mối quan hệ Thầy – Trò, tạo được ấn tượng tốt và xây dựng nên hình ảnh đẹp đẽ, cao cả của những người thầy, cô giáo trong ký ức các em học sinh.

Người giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của một nền giáo dục, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ góp phần to lớn vào sự hưng thịnh của một quốc gia. Hiểu được điều này, cô luôn nỗ lực, không ngừng học hỏi để tăng bề dày kinh nghiệm chuyên môn. Chính bởi sự chăm chỉ ấy mà cô đã liên tục đạt được Lao động tiên tiến nhiều năm liền. Năm học 2022-2023, cô Mai Anh đã tích cực tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận và đạt Giải Ba. Tất cả những vinh dự ấy đều được cô trân trọng, giữ gìn bởi nó là minh chứng cho tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá đến các học trò của mình.

Ngoài việc là một giáo viên tận tâm với nghề, cô luôn sẵn lòng chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy với những giáo trong tổ mình phụ trách. Các giáo viên mới vào nghề được cô tận tình giúp đỡ đã có nhiều tiến bộ trong công tác giảng dạy, soạn giáo án, hoàn thiện hồ sơ sổ sách, và cả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nữa. Không chỉ vậy, cô còn tâm sự, chia sẻ cho những giáo viên mới nhiều bài học bổ ích, những vướng mắc sư phạm, những tình huống khó khăn để các em có thêm kinh nghiệm xử lý trong mọi tình huống. Vì vậy cô đã được ban giám hiệu tin tưởng giao cho chức vụ tổ trưởng tổ năng khiếu và được chị em đồng nghiệp tin tưởng bầu làm Chủ tịch Công đoàn nhà trường nhiệm kì 2023 - 2028.

Với chuyên môn vững vàng, tình yêu dành cho học sinh và sự nhiệt huyết với nghề dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Mai Anh - trường Tiểu học Đại Yên của chúng tôi - luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp học hỏi và noi theo.